



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล โทร. ๖๐๖๖

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/ ๗๖๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายเป็นสำคัญ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตามหลักการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาจะขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจแนะนำหรือสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน หากเจ้าหน้าที่คนใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อาจเป็นความผิดวินัยซึ่งถือเป็นหลักที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา” แต่หลักดังกล่าวมีข้อยกเว้นว่า “เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีหน้าที่สำคัญที่จะไม่ฟังปฏิบัติหรือกระทำการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้กระทำการก็ตาม และหากว่าเจ้าหน้าที่คนใดฝ่าฝืนกระทำการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้กระทำการดังกล่าวก็มีความผิดวินัยที่จะต้องถูกลงโทษทางวินัยได้เช่นกัน

ดังแนวนโยบายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๔๘/๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่เสมือนประจำวันคดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) เข้ามาในห้องพนักงานสอบสวนและนำของกลางวางไว้บนโต๊ะจำนวน ๒๑๓ เม็ด มีร้อยตำรวจเอก ม. เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ โดยผู้ฟ้องคดีได้อยู่ในห้องดังกล่าวด้วย กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีสังเกตเห็นได้และประมาณการได้ว่ามีของกลางจำนวนมาก แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงบันทึกประจำวันโดยระบุของกลาง คือ ยาบ้า เพียงจำนวน ๘ เม็ด โดยอ้างว่า ในการลงบันทึกประจำวันเป็นการรับคดีตามหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจลงบันทึกประจำวันโดยลำพังหรือโดยผลการแต่ต้องเขียนตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ โดยได้ลงบันทึกประจำวันตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน ม. ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเวรอาญา แต่เมื่อพฤติการณ์ปรากฏชัดว่า ผู้ฟ้องคดีรู้อยู่แล้วว่า คำสั่งของร้อยตำรวจเอก ม. เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบช่องทางราชการ และการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวย่อมจะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ แทนที่จะทักท้วงหรือเสนอความเห็นเพื่อให้ร้อยตำรวจเอก ม. ทบทวนคำสั่ง แต่กลับปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว ย่อมไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติกู้ช่วยอย่างร้ายแรง

ในการนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องยึดถือกฎหมายและระเบียบของทางราชการเป็นสำคัญ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนั้นจะต้องเป็นคำสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ย่อมเป็นการกระทำผิดวินัย มหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้งเวียนมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้บุคลากรทราบและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

E-doc หน้า ๑ จาก ๑๗ ก.พ. ๖๒